



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์, (มติชน, ผู้จัดการ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 26 เม.ย. จะมีคนไทยกลับจากออสเตรเลีย 207 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา คนงาน นักท่องเที่ยว วันที่ 27 เม.ย. จากญี่ปุ่น 35 คน เนเธอร์แลนด์ 25 คน และนิวซีแลนด์ 168 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา อายุ 7-19 ปี มาถึง 88 คน ทุกคนจะถูกนำตัวเข้าสู่ State Quarantine โดยเด็ก 7 ปี จะมีแม่อยู่ดูแลตลอด 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, tnn, สำนักข่าวไทย)

-นายกรัฐมนตรื ตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine ที่โรงแรมรามาดา รัชดาฯ จากนั้นเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรอรับคนไทยที่เดินทางกลับจากออสเตรเลีย 207 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา คนงาน นักท่องเที่ยวที่ตกค้าง ซึ่งเดินทางถึงไทยเวลา 16.20 น. พร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ การคัดกรอง ระบบตรวจคนเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า), เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, nationweekend, กรมประชาสัมพันธ์)

-โฆษก ก.กลาโหม เปิดเผยว่า วันที่ 26 - 30 เม.ย. 2563 จะมีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ 1,071 คน จากออสเตรเลีย 207 คน ญี่ปุ่น 35 คน เนเธอร์แลนด์ 25 คน สเปน 42 คน อินเดีย 601 คน นิวซีแลนด์ 168 คน ในจำนวนนี้มีเด็กมากกว่า 50 คน ทั้งหมดจะทยอยเดินทางกลับและต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และเข้าพักในสถานที่ที่กำหนด โดยการดูแลของสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้เหล่าทัพเรียกกำลังพลทางการแพทย์ที่อยู่นอกชายฝั่งมาฝึกทักษะในการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานหมุนเวียนกับแพทย์ทหารที่ประจำอยู่ในรพ.ต่างๆ ตามแนวชายแดนและศูนย์กักกันควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ)

-นายสัมพันธ์ ชูทรานนท์ ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะมีผู้โดยสารชาวไทยเดินทางกลับผ่านสนามบินดอนเมือง 3 เที่ยวบิน เที่ยวบินแรก 200 คน วันที่ 28 เม.ย. มาจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. มาจากนครมุมไบ ประเทศอินเดีย และวันที่ 30 เม.ย. มาจากเมืองบังกอลอร์ ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ สนามบินเริ่มมีความกังวล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของดอนเมืองมีอุปกรณ์จำกัด รวมทั้งผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่แสดงเพียง fit to fly เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าปลอดภัยจากโรคโควิด รวมทั้งยังมีข้อมูลว่าบางคนมีการกินยาแก้ไข้ก่อนเดินทาง ซึ่งมีความเสี่ยงกับผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก

2. การเตรียมเปิดเมืองและการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, kapook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. จัดทำข้อเสนอ การจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ เข้าสู่มาตรการสร้างเสถียรภาพ เพื่อเสนอต่อศบค. โดยเสนอ 8 มาตรการผ่อนปรนบางจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ เปิดสถานที่-กิจกรรมตามระดับความเสี่ยง ควบคู่กับการเพิ่มความเข้มข้นทางสาธารณสุข เริ่มต้น พ.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีรมว.สธ.เสนอมาตรการคลายล็อกดาวน์บางพื้นที่ ว่า การคลายล็อกดาวน์จะดูสถานการณ์ทั้งภาพรวมระดับประเทศและระดับพื้นที่ ความจำเป็นของกิจกรรม และดูว่ามีมาตรการที่จะสร้างความปลอดภัยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้หรือไม่ เช่น ร้านตัดผม จะต้องมีการระบายอากาศ ต้องนัดหมายให้บริการ ไม่ควรนั่งรอ อุปกรณ์ต้องทำความสะอาด ผ้าคลุม ผ้าขนหนูต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องให้เวลาผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการปรับตัวด้วย โดยให้อ่านใจผู้ว่า เป็นผู้พิจารณา ส่วนกลางจะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินหากยังต่อเพื่อจัดการบางเรื่องที่อยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งศบค.จะประชุมกันวันที่ 27 เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เม.ย. 2563 จึงอาจจะมีการปรับมาตรการหลัง

ประเด็นข่าว

วันที่ 1 พ.ค. กรมฯ ได้ทำแบบสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการเตรียมการและความพร้อมที่จะมีการประชุม ศบค. วันที่ 27 เม.ย.นี้ หาก ศบค. มีข้อสรุปและนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการอย่างไร จะนำข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังกล่าวมาออกแบบมาตรการให้สอดคล้องกับข้อสั่งการและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิถีปฏิบัติของประชาชน โดยมาตรการจำกัดการเดินทาง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าให้งดการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ 60.5% และควรจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ 36.7% และประมาณ 46,000 คน เห็นด้วยว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีการคัดกรองและกักตัวเป็นเวลา 14 วันต่อไป ส่วนมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ พบว่า ร้านอาหารกระทบมากที่สุด สถานที่ที่เห็นว่าควรปิดต่อไป คือสนามพนัน สนามมวย สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมศบค. 27 เม.ย. นี้ ที่ประชุมจะนำมีการเสนอต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน เนื่องจากที่ ศบค.บริหารจัดการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วเพราะมีกฎหมายฉบับนี้ ถ้าโควิดหยุดหรือผู้ป่วยเหลือน้อยลงถึงจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, newtv, thestandard, innnews, mcot)

-คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อเสนอ 5 ข้อ เพื่อการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ดังนี้ 1.Reopening แบบมีข้อบังคับด้านสาธารณสุข ให้ธุรกิจที่สามารถจะเปิดให้บริการได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุข ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ทุกจังหวัดที่จะเปิดเมืองมีความสามารถในการตรวจหาเชื้อผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการได้ทุกคน และนำตัวผู้ติดเชื้อมาแยกตัวเข้าสู่ระบบดูแล รวมทั้งต้องมีการ X-Ray ตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ 3.รัฐบาลยังคงต้องเข้มงวดในการป้องกันผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศด้วยมาตรการ State Quarantine 14 วัน ต่อไป 4. รัฐบาลยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้รพ.มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ 5.ประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับ New Normal โดยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก, Social Distancing, หมั่นล้างมือ และรัฐบาลต้องสนับสนุนให้ Work From Home หรือการเรียน On-Line ส่วนการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขอให้นายกฯ ฟังข้อมูลจาก สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจะคลายล็อกขึ้นอยู่กับพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทั้งด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจะคลายล็อกบางพื้นที่หรือบางกิจการ ต้องมั่นใจว่าเอาอยู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, thaiPBS

-ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 3 ส่วนหลักที่ให้ความสำคัญคือ การศึกษาและออกแบบพฤติกรรมของปัจเจกชนที่จะต้องปรับตัวในการอยู่ร่วมกับโควิด 19 ไปอีกสักระยะ การสร้างระบบคัดกรองตรวจสอบกันเองที่เข้มแข็งในระดับชุมชน ซึ่งจะช่วยลดภาระของรพ. และการมีระบบติดตามที่ทันสมัย ให้แต่ละคนรู้ความเสี่ยงของตัวเอง ถ้าดำเนินการใน 3 ส่วนนี้ได้ก็จะสามารถเปิดเมืองอย่างปลอดภัยได้

3.ผู้ป่วยโควิดปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaiPBS)

-เพจเฟซบุ๊ก คลินิกหมอก่อเดร์ กระจกและข้อ โพสต์ข้อความว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อโซเชียลว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 มาใช้บริการที่คลินิกฯ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา คลินิกฯ ขอให้ผู้ใช้บริการในวันดังกล่าวรายงานตัว ณ รพ.ใกล้บ้านและกักตัวเอง 14 วัน ทั้งนี้ คลินิกฯ มีมาตรการป้องกันการโรคโควิด 19 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสธ. และนพ.ก่อเดร์เป็นเพียงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อซึ่งปกปิดข้อมูล โดยนพ.ก่อเดร์และพนักงานทุกคนจะต้องกักตัวเอง 14 วันเช่นกัน

4.แรงงานต่างด้าวติดโควิด 42 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, innnews)

-ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดเผยว่า แม้ว่าจะพบชาวต่างชาติติดเชื้อพร้อมกัน 42 คน แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยเพราะทุกคนอยู่ในที่จำกัด ภาพรวมของ จ.สงขลา ยอดผู้ป่วยสะสมยังคงที่ 44 คน ส่วนกลุ่มดวาระห์ 19 คนหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว และกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ด้าน นพ.สจ.สงขลา ระบุ ผู้ติดเชื้อ 42 คนทุกคนอาการยังปกติ แต่ยังคงเฝ้าสังเกตอาการที่เหลือ 73 คนอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะที่ รพ.สะเดา รายงานจำนวนผู้เข้ากักตัวทั้งกรณีที่เชื่อมโยงกับ ตม.ป่วยโควิด 19 และคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น 134 คน แยกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมือง 89 คนและผู้เข้าชายฝั่งระวาง 45 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน

-จ.สงขลา สอบสวนโรคกรณีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 42 คน ภายในศูนย์กักตัว เบื้องต้นพบเชื่อมโยงกับกรณีตำรวจตม.

ประเด็นข่าว

สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนสะเดา ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ทำให้ตม.อีก 5 นายและตำรวจภูธรติดเชื้อ 1 นาย รวม 7 นาย โดยตำรวจตม.ที่ติดเชื้อรายแรก จากการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการคุมตัวแรงงานต่างด้าวรายหนึ่งส่งกลับประเทศหลังคดีสิ้นสุด และเพิ่งทราบในภายหลังว่าแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวติดเชื้อ โดยก่อนหน้าที่จะถูกส่งกลับประเทศได้ถูกกักตัวร่วมกับแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อทั้งหมด 42 คน อย่างไรก็ตาม ในทางการสอบสวนโรคซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการนั้นขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, thebangkokinsight

-ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดเผยกรณีพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้อพยพ 42 คน ว่าต้องขึ้นขบวนที่สาธารณสุขทำงานอย่างตรงไปตรงมา ทำให้คนไทยทราบสถานการณ์ที่แท้จริงในเวลาอันรวดเร็ว การที่ ศบค.ได้ข้อมูลและตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้ทันทีถือเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องรับทราบว่ากำลังมีปัญหา และรัฐจำเป็นต้องหาทางจัดการ และการที่นายอนุทินให้หลักการว่า ต้องรักษาทุกชีวิตตามมาตรฐานสาธารณสุขไทย ถือเป็นเรื่องน่ายกย่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-ที่ริมแม่น้ำสุโข-ลพ-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รองผบ.ชค.ปชด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้ารับตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 25 คน เป็นแรงงานไทยทำงานในมาเลเซีย

5.การตรวจหาภูมิต้านทานผู้ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, mcot, kapook, innnews, workpointnews, thaiPBS, js100, สำนักข่าวอิศรา)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันใช้วิธีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานทองคำการอนามัยโลกแนะนำและทุกประเทศใช้ ส่วนการตรวจ Rapid Test ต้องใช้เวลา 7 วันถึงแสดงผล จึงไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวินิจฉัย และยังส่งผลต่อการรักษา จึงไม่ใช่การตรวจหลักและการควบคุมโรค ขณะนี้มีห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมฯ แล้ว 124 แห่ง สามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน ส่วนการขยายชุดทดสอบแบบรวดเร็วในระบบออนไลน์และมีประชาชนบางคนไปซื้อมาตรวจเอง ไม่ควรทำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ thaiPBS

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชาการเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไม่มีประโยชน์ในการตรวจหาภูมิต้านทานผู้ติดเชื้อ COVID-19 อาจมีความสับสนในการแปลผลบวก แม้แต่ WHO ยังชี้ว่าการตรวจพบภูมิต้านทานไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ

6.ผลสำรวจปชช.ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ร้อยละ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, INN, thestandard, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, nationtv., thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ประชาชนเริ่มผ่อนคลายจากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มมีการเดินทางพบปะกันมากขึ้น กรมฯ ได้สำรวจพฤติกรรมกรมการสวมหน้ากากป้องกันโรคของประชาชนครั้งล่าสุด พบร้อยละ 4 ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไข้และหวัด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำเพราะเสี่ยงทั้งแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นและรับเชื้อเพิ่ม

7.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews)

-ภูเก็ต รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย ในพื้นที่บ้านบางเทา รวมยอดสะสม 206 ราย หายกลับบ้านได้แล้ว 161 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
-ยะลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ป่วยสะสม 116 ราย และปิดหมู่บ้าน ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อสอบสวนโรค เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจากการไปร่วมพิธีศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน มาร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน มีคนที่ต้องเฝ้าระวัง 40 – 50 คน
-นครพนม ยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม ผู้ป่วยรายแรกหายป่วยกลับบ้านแล้ว ส่วนสาวพริตต์หายแล้วเตรียมกลับบ้านเช่นกัน

มาตรการดำเนินงาน สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, mcot, kapooknewstv, thebangkokinsight, innnews, workpointnews, thaiPBS, js100, สำนักข่าวอิศรา)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจค้นหาผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ที่มีอาการสงสัย ยังตรวจโดยสถานพยาบาล โดยวิธี RT-PCR 2.การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ลงตรวจในชุมชน เพื่อสอบสวนโรคหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อนำมาวินิจฉัยและ

ประเด็นข่าว

ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 3.การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น สถานที่แออัด กลุ่มชัชรถสาธารณะ และจะมีการกำหนดสถานที่อาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกจำนวนมาก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่สมุทรสาคร โดยสธ.จะระบุงุ่มและพื้นที่เสี่ยง เพื่อลงพื้นที่ตรวจในเชิงรุกต่อไป สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จุฬาฯ ได้มีการทดสอบในสัตว์ และได้ส่งตัวอย่างเลือดของสัตว์มาให้กรมฯ ตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน คาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้า หากภูมิคุ้มกันขึ้นจะนำไปสู่กระบวนการทดสอบในคนต่อไป อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา แต่ค่อนข้างช้ากว่าใช้ชาติใหญ่ ยังไม่มีนัยยะสำคัญว่าการกลายพันธุ์ทำให้เชื้อรุนแรงขึ้นและติดง่ายขึ้น

ด้าน ดร.พีโลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาตะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการแบ่งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 3 สายพันธุ์ คือ S, G และ V โดยมีความแตกต่างกันเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่แสดงผลว่ามีอาการที่แตกต่างกัน ส่วนประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบหลักๆ คือ S จะถอดรหัสพันธุกรรมเพิ่มจนครบ 100 ราย เพื่อดูการกระจายตัวและดูสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อ โดยอนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และสภากาชาดไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, workpointnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานประชุมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาจาก 24 มูลนิธิทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุน สพฉ. ปฏิบัติการในสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นจึงให้ สพฉ.ตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษเพื่อตอบโต้โควิด 63 ทีมทั่วประเทศ รวมทั้งจัดอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด 19 อายุมากที่สุดในประเทศไทย คือ 97 ปี ที่ จ.ภูเก็ต ขณะนี้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว โดยรายนี้ถึงแม้เป็นผู้สูงอายุแต่ไม่ได้มีความรุนแรงมาก อาจเพราะได้รับเชื่อน้อยและมีการดูแลรักษาอย่างดี

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nattapon Chueasaman โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ยายวัย 97 ปี จากบางเทา หายจากโควิด 19 แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว อาจจะเป็นผู้ป่วยที่อายุมากที่สุดของไทย โควิด 19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ โรคนี้เป็นแล้วรักษาหายและป้องกันได้ ต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการตรวจวัดเครื่องมือสนับสนุนประจำจุดคัดกรองโรคโควิด 19 นำรถเคลื่อนที่สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เริ่มดำเนินการ 9 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และจะขยายทีมลงพื้นที่ 2 ทีม ออกให้บริการแก่หน่วยงานราชการและสถานพยาบาลของรัฐในกทม.ฟรี หน่วยงานที่ติดต่อ กองวิศวกรรมการแพทย์ 0-2419 -5680-91 ต่อ 1219 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 0-2149-5614 ต่อ 101

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง, เว็บไซต์ (JS100, สยามรัฐ)

-กรมอนามัย จัดทำป้ายสื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เน้ 3 สี 3 เลียง 4 ต้อง การป้องกันโรค COVID-19 ในวัด ส่งมอบให้วัดในพื้นที่กทม. 454 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, เส้นทางเศรษฐกิจ, ข่าวสด

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนการออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชน ต้องให้บริการในที่พัก หรือสถานที่กักกัน ห้ามตั้งจุดบริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น หน้าห้างสรรพสินค้า หรือปั้มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนสัญจรอย่างพลุกพล่าน ทำให้เกิดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ และหากผู้ป่วยโรคโควิด 19 เดินทางออกมาใช้บริการอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเดินทางได้ หากตรวจพบจะเอาผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ โดยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะมีความผิดในฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-สธ.จัดทำคลิปความยาวเกือบ 5 นาที "ไม่ตีตราผู้ป่วยโควิด" นำผู้หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาเปิดใจ เพื่อให้สังคมเข้าใจและยอมรับในตัวผู้ที่หายจากอาการป่วยแล้วมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.สสจ.กระบี่ ตรวจติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ รพ.กระบี่ ซึ่ง อบจ.กระบี่ จัดงบประมาณป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ล้าน 9 แสนบาท และรพ.กระบี่ สมทบ 1 แสนบาท ก่อสร้างและปรับปรุง 3 ห้องพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ เปิดใช้งานวันที่ 27 เม.ย. นี้ สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง 45 นาที วันละ 10 ราย

ประเด็นข่าว

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, thaipbs, one31, newsrv, js100, tnthailand, thestandard, mcot, nationtv, efinancethai, moneybangking, hoonsmart, workpointnews, bangkokinsight, springnews, kapook, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 มีผู้ป่วยที่หายเพิ่ม 47 คน รวมผู้ป่วยหาย 2,594 คน พบผู้ป่วยรายใหม่ 15 คน ติดเชื้อสะสม 2,922 คน ใน 68 จังหวัด และยังคงรักษาในรพ. 277 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิต 51 คน ขณะที่ศูนย์กักคนเข้าเมืองด่านสะเดา ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม กลุ่มระบาดวิทยาเข้าไปสอบสวนโรคดูแลผู้ป่วยทั้ง 42 คนที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างดีตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการ กับผู้ที่มีอาการคงที่ ทั้งนี้แม้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง ก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต เพราะโควิด 19 จะยังมีการแพร่ระบาดอีกนาน จนกว่าจะมีวัคซีนอย่างน้อยปีหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กำชับส.ส.ของพรรคลงพื้นที่ให้ความรู้และบริการประชาชนในงานที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดสถิติผู้ติดเชื้อของประเทศให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว ขณะที่การขับเคลื่อนงานในหลายกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแลจะสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อเร่งคลี่คลายวิกฤตในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv.)

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าฯ ประธานสำนักงานพัฒนาสงคมาฯ จังหวัด ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น โดยจัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค หากพบสงสัยเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ให้ดำเนินการตามแนวทางของสธ. รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา โดยสำรวจข้อมูลและปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน)

-ก.แรงงาน ออก 10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป จนถึง 30 พ.ย. 2563 3.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องใน จ.สมุทรสาคร 4.สำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อ 5.แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 6.ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) 7.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคในสถานประกอบการ 8.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 10.ลดหย่อนอัตราเงิน สมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Think Out

-สพธอ. ร่วมกับ อย. ให้ความรู้ประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 สังเกตเจอ -สเปรย์แอลกอฮอล์ ดังนี้ 1.ต้องรู้ประเภทของแอลกอฮอล์ 2.ต้องสังเกตฉลากภาษาไทย มีเลขจดแจ้งของ อย. ตรวจสอบที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ "ตรวจสอบผลิตภัณฑ์" 3.เมื่อสั่งซื้อมาแล้ว และพบปัญหา ติดต่อขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center ของ ETDA ตลอด 24 ชม. อีเมล 1212@mdes.go.th หรือเว็บไซต์ www.1212occ.com หรือที่สายด่วนอย. 1556

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์(สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight)

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 พ.ค. จะมีสายการบินเปิดบริการเส้นทางในประเทศ 2 สายการบิน คือ ไทยแอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์ ส่วนสายการบินระหว่างประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีสายการบินใดแจ้งทำการบินเพราะรัฐบาลใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไทยถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ หาก ศบค.ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กพท.จะขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารบินเข้ามาประเทศไทยออกไปเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กพท. ส่งจดหมายตักเตือนสายการบินนกออร์ หลังขบวนเน็ตแซร์ภาพไม่มีมาตรการเว้นระยะห่าง ปล่อยผู้โดยสารเบียดขึ้นเครื่อง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายประโยชน์ เพ็งสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนายทุนจากสหรัฐและยุโรปยึดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยในเอเชียแล้วหลายแห่งเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยให้ประเทศตัวเอง ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตหน้ากากฯ ในไทย เพราะวัตถุดิบที่สำคัญอย่างแผ่นกั้นหายใจและมี

ประเด็นข่าว

ราคาสูงจากเฉลี่ย กก.ละ 80-100 บาท เป็น กก.ละ 1,700-2,000 บาท และมีรายงานว่าแค่เฉพาะแผ่นกั้นมีต้นทุน 2-2.50 บาทต่อหน้ากาก 1 ชั้น รัฐบาลจึงต้องซื้อจากโรงงานราคา 4.28 บาทต่อชั้น ขณะนี้โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยของไทยมีวัตถุดิบเหลือใช้ผลิตได้ถึงเดือน พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-จังหวัดอุทัยธานี มอบใบประกาศขอบคุณให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความร่วมมือกักตัวอยู่บ้านจนครบ 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย

-ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบเงิน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวนายบุญส่งมะนาวหวาน อสม. ผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงโรคระบาดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.นนทบุรี เตรียมคืนรพ.บางบัวทอง 2 หลังจากรับเป็นรพ.เฉพาะด้านโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 17 มี.ค. มีผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทั้งหมด 40 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยรายสุดท้ายกลับบ้านเมื่อ 18 เม.ย. โดยก่อนกลับมาเปิดดำเนินการปกติ รพ.ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน รวมถึงการ Big Cleaning สิ่งแวดล้อมรพ. ส่วนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยได้รับการตรวจหาโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้ง 39 ราย ผลไม่พบเชื้อ 100%

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาไท)

-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องบิกเนมคนสำคัญ ชื่อเด่นโดนใจในรัฐบาล ที่แก้ไขโควิด 19 ได้ดี อันดับแรก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร้อยละ 29.5 ส่วนบิกเนมมหาเศรษฐีคนสำคัญ ชื่อเด่นโดนใจช่วยเหลือประชาชน อันดับแรก นายธนินท์ เจียรวนนท์ กลุ่มซีพี บิกเนม รพ.ชื่อเด่นโดนใจ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ อันดับแรก สถาบันบำราศนราดูร ร้อยละ 58.6 อันดับ 2 รพ.ราชวิถี ร้อยละ 52.9 อันดับ 3 รพ.รามธิบดี ร้อยละ 51.4 อันดับ 4 รพ.ศิริราช ร้อยละ 47.1 และอันดับ 5 รพ.จุฬาลงกรณ์ ร้อยละ 43.3 ส่วนสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยแก้ปัญหาโควิด 19 ได้ดี ร้อยละ 78.6 ระบุ แพทย์ พยาบาล อสม. เก่ง เสียสละ รองลงมา ร้อยละ 65.7 ระบุ มาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ร้อยละ 59.5 ระบุ คนไทยระหนักปัญหาหาร่วมกัน ร้อยละ 58.6 ระบุ คนไทยระดับกลางถึงล่างดูแลช่วยเหลือกันเอง และร้อยละ 56.1 ระบุ เพราะทุกคนกลัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท

-สวนดุสิตโพล สำรวจคนไทย 1,479 คนทางออนไลน์ ห่วงในเรื่องใดมากที่สุด จากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อันดับ 1 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 93.48% อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 89.91% อันดับ 3 ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29% อันดับ 4 ห่วงกลัวติดโควิด 19 86.36% อันดับ 5 การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99% อันดับ 6 รายจ่าย 83.94% อันดับ 7 สุขภาพของตนเอง 82.00% อันดับ 8 รายได้ 81.51% อันดับ 9 การเมืองในภาพรวม 81.36% อันดับ 10 โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77% อันดับ 11 หนี้สิน 76.91% อันดับ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19% อันดับ 13 การเดินทาง 72.36% อันดับ 14 อาหารการกิน 71.50% อันดับ 15 ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27%

สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS

-นพ.มณูญ ลีเขวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เตือนกรณีศึกษาการแพร่กระจายของ COVID-19 ในร้านอาหารติดแอร์ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งอากาศถ่ายเทไม่ดี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อ แนะนำร้านอาหารควรเพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เลี่ยงเปิดแอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อธิบดีกรมการและผอ.สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เห็นควรใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดในเฟสแรกของไทยเป็นผลจากความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบการทำงานสาธารณสุข ความร่วมมือและความระมัดระวังตัวเอง ขอเสนอเพิ่มงบ ก.สาธารณสุขไม่ต่ำกว่า 250,000-300,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 1.สุ่มตรวจการติดเชื้อให้กับประชาชนฟรี โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง 2.ให้ใช้มาตรการติดตามผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยง 3.ยกระดับคุณภาพรพ.ในต่างจังหวัดให้เป็นรพ.เพิ่มอีกอย่างน้อย 30 แห่งทั่วประเทศ 4.ยกระดับคุณภาพรพ.หรือสร้างรพ.ใหม่แบบสถาบันบำราศนราดูร ในภูมิภาคอีกไม่ต่ำกว่า 8 แห่ง 5.จัดสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการกักตัวในทุกจังหวัด 6.สนับสนุนการผ่อนคลายกฎระเบียบและการลดหย่อนภาษีให้กับการลงทุนขยายบริการรพ.เอกชนในการป้องกันและรักษาโรคและโรคระบาด 7.ลงทุนเพิ่มเติมยังต่อประชากร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ประเด็นข่าว

-นักธุรกิจชายชาวฝรั่งเศส อายุ 61 ปี ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.กรุงเทพสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จนหายป่วย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำให้หายป่วยเร็วกว่าที่คิดไว้ โดยเฉพาะแผนกไอซียู ขอขอบคุณในความกล้าหาญเพราะเป็นโรคที่อันตราย ด้าน พญ.ธัญญา นาควิบูลย์วงศ์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.กรุงเทพสมุย ระบุ ผู้ป่วยเดินทางมาจากฟิลิปปินส์ ติดเชื้อโควิด 19 มารักษาที่รพ. 18 วัน ช่วงที่คนไข้มีอาการรุนแรงได้ขอยาฟาวิพิราเวียร์จากรพ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งคนไข้ได้รับยาในเวลาอย่างรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-โลกออนไลน์ แชนด์คลิปเซฟสาวไทยในฝรั่งเศสเล่าประสบการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของตนเองและวิธีการรักษา ระบุอาการไม่หนักแพทย์ให้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยกินยาลดไข้เมื่อมีอาการ มีผู้รับชม 6.9 แสนครั้ง และยอดแชร์ 4.3 พันครั้ง

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ thaiPBS, ช่อง 3

-บริษัทเอกชน นำร่องติดตั้งตู้หยอดเหรียญหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ บริเวณตลาดสดเสริมสุข ชุมชนวโรชา หมู่ที่ 2 ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 10 ชั้น 100 บาท ด้านพาณิชย์ตรวจสอบแล้วมีคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-ศ.นพ.ประภคิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยกรณีรายการทีวีช่วงคุยข่าวช่องหนึ่ง อ้างว่ามีงานวิจัยจากฝรั่งเศสว่านิโคตินจากการสูบบุหรี่ช่วยป้องกันโควิด 19 มูลนิธิฯ ได้ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์ ยังไม่มีหลักฐานว่าการสูบบุหรี่ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ไทยโพสต์, mco, thaiPBS, businessToday)

-องค์การอนามัยโลก เตือนว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 มีสารภูมิคุ้มกันที่จะทำให้ไม่ติดเชื้อซ้ำอีก หลังหลายประเทศเตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ และมีแนวโน้มไม่สนใจคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพราะคิดว่าตัวเองไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและคนอื่นๆ แล้ว

-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจีน เปิดเผยว่า วัคซีน COVID-19 ตัวแรก จะพร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือน ก.ย.นี้

-กลุ่มประเทศ G 20 ซึ่งมีชาติอุตสาหกรรมเป็นประธาน ประกาศเป็นตัวแทนในการรวมเงินงบประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ได้เข้าถึงเงินทุนสำหรับเครื่องมือสุขภาพที่จำเป็นในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

-**เกาหลีเหนือ** องค์การอนามัยโลกรายงานว่ายังไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ในเกาหลีเหนือ นับตั้งแต่ต้นปีนี้ตรวจคัดกรองประชาชนไปแล้วมากกว่า 700 คน

-**สิงคโปร์** พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 931 ราย แผลงอาคารจัดงานเป็นที่รักษาผู้ป่วย

-**กัมพูชา** กำชับเพิ่มความใส่ใจเป็น 2 เท่า แม้ไม่พบผู้ป่วยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน

-**อังกฤษ** ส่งทีมเคลื่อนที่ตรวจโควิด 19 หวังทำให้ได้ 100,000 ตัวอย่างต่อวัน

-**อินเดีย** เผยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,990 รายในวันเดียว ยอดรวม 26,496 ราย

-**จีน** จำนวนผู้เสียชีวิตคงที่อย่างน้อย 4,632 คน มานานเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว ขณะที่เมืองอู่ฮั่นรายงานว่ามีผู้ป่วยทุกคนออกจากรพ.แล้ว นอกจากนี้ ยังยึดหน้ากากอนามัยคุณภาพต่ำได้แล้วมากกว่า 89 ล้านชิ้น หลังโดนหลายประเทศร้องเรียนว่าหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันเชื้อที่ส่งออกไปไม่ได้มาตรฐาน

-**ออสเตรเลีย** เริ่มใช้แอปฯ สำหรับเตือนประชาชนให้รู้ตัวว่ากำลังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยเมืองต่าง ๆ ในออสเตรเลียเริ่มผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว

-ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก 203,299 ราย ผู้ติดเชื้อ 2,921,571 ราย ใน 210 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก มี 5 ประเทศที่มีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 54,124 ราย อิตาลี 26,384 ราย สเปน 22,902 ราย ฝรั่งเศส 22,614 ราย และอังกฤษ 20,319 ราย ส่วน 7 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 956,540 ราย สเปน 223,759 ราย อิตาลี 195,351 ราย ฝรั่งเศส 161,488 ราย เยอรมนี 156,418 ราย อังกฤษ 148,377 ราย และตุรกี 107,773 ราย ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 837,051 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว

-แอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ที่เคยเสนอให้ฟ้องร้องเอาผิดรัฐบาลจีนฐานเป็นต้นตอการระบาด อ้างผลการวิจัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่าเป็นเชื้อที่มาจากยุโรป ไม่ใช่ประเทศจีน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

ประเด็นข่าว

-ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนง.คกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 เริ่มมีข่าวดี โดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้ทดลองกับคนในเดือน มี.ค. และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน เริ่มทดลองวัคซีนขั้นที่ 2 กับอาสาสมัครเช่นกัน คณะนักวิทยาศาสตร์ ม.ออกซ์ฟอร์ด มีรายงานผลิตวัคซีน 1 ล้านโดส ปลายปี 2563 ผลการทดลองระยะ 1 และระยะ 2 น่าจะเสร็จในช่วงต้นปี 2564 และน่าจะทดลองระยะ 3 คือ การฉีดให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาอย่างต่ำ 6-9 เดือนจะรู้ผล ก่อนแจกจ่ายให้กับคนในหลายประเทศต่อไป ทั้งนี้ มีข้อสงสัยว่า ผู้ติดเชื้อรักษาจนไม่มีอาการและตรวจไม่พบเชื้อ กลับติดเชื้อใหม่มีสาเหตุจากเชื้อโควิด 19 ออกจากร่างกายไม่หมด เพราะหลบอาศัยในเซลล์จุกตึก ทำให้ไม่สามารถตรวจพบได้ โดยงานวิจัยหลายสถาบัน พบว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในร่างกายได้นาน 1 เดือน สำหรับยารักษาเฉพาะโควิด 19 ทางการแพทย์ใช้ประโยชน์จากยารักษาโรคอื่น เช่น ยารักษาโรคมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอชไอวี แต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนำผลการใช้ยารักษาหลายรูปแบบ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอด คาดว่าไม่น่าเกิน 3-6 เดือน น่าจะมีแนวทางรักษาโควิด 19 ชัดเจน ฉะนั้น เมื่อวัคซีนอยู่ในขั้นทดลอง และไม่มียารักษาโดยตรง ต้อง Social Distancing ไปก่อน

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นายกา ในฐานะผอ.ศบค.ต้องตัดสินใจว่าจะต่อหรือผ่อนปรนอำนาจพิเศษเคอร์ฟิว ขณะนี้ชุดข้อมูลการคลายล็อก-กึ่งล็อกดาวนัถูกส่งถึงนายกา 3 ชุด ชุดที่ 1 ของทีมที่ปรึกษากรมว.สธ. ที่มี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมช.สธ. เป็นคนนำทำแผนเปิดเมือง 3 เฟส เฟสที่ 1 วันที่ 1 พ.ค. เฟสที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. และเฟสที่ 3 วันที่ 1 มิ.ย. โดยเปิดกิจการ-สถานที่ในพื้นที่สีเขียวก่อน รวมถึงเปิดกิจการสีเขียวในพื้นที่สีเหลือง-สีแดง เช่น ร้านตัดผม-เสริมสวย ตลาดและร้านอาหาร ชุดที่ 2 ของคณะที่ปรึกษาภาคเอกชน-ธุรกิจ ที่มี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ตามข้อเสนอริสตาร์ทธุรกิจ ในวันที่ 1 พ.ค. 2563 ชุดที่ 3 ของทีมความมั่นคง ที่มี สมช. เป็นแม่ข่าย ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่นายกา ให้ความสำคัญมากที่สุด จากเดิมที่ใช้ข้อมูลสาธารณสุขเป็นหลัก

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Service) เป็นการรักษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยาทางไปรษณีย์ ผ่านแนวคิดยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดความแออัด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในสถานการณโควิด 19 ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ โดยต้องเป็นผู้ป่วยเก่าที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับบริการได้ ผู้ป่วยต้องสมัครใจรับบริการผ่าน VDO Call และรับยาทางไปรษณีย์ และผู้ป่วยหรือญาติสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งสามารถลดความแออัดในรพ.ได้กว่า 30% ผู้ป่วยที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เช่นยินยอมเข้ารับการรักษา รอแจ้งวันนัด โดยระบบรองรับสิทธิการรักษาทุกสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่ายาเพิ่มเติม ค่าส่งยาทางไปรษณีย์ขึ้นอยู่กับสิทธิการรักษา เปิดให้บริการมาแล้ว 2 เดือน นำร่องใน 27 รพ.สังกัดกรมการแพทย์ ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กล่าวว่า การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีความคิดที่แตกต่างกันระหว่าง ก.สาธารณสุข ที่เน้นทางด้านสุขภาพและคำนึงถึงสุขภาวะ และ ก.กลาโหม ที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ความเข้มของมาตรการ ภายใต้โครงสร้างของทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง การประกาศและบังคับใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถควบคุมประชาชนไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ความสำเร็จจากการควบคุมไวรัสจึงอยู่บนพื้นฐานหลักการนี้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้กล้าเสีย

-กล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนกำลังรอคำตอบว่ารัฐบาลจะคลายล็อกดาวนัอย่างไร และค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจทั้งระบบ และผลสำเร็จของการผลิตวัคซีนเพื่อนำมาใช้ป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ

-กล่าวว่า กระแสชื่นชมแนวทางการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของไทยจากสังคมโลกมีอยู่เป็นระยะ ทั้งเรื่องของการมี อสม. ที่เข้าถึงระดับครอบครัว และมาตรการ Social Distancing

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ จับกระแสตลาด

-กล่าวว่า นอกจากหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จะเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องแล้ว อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตคือ บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมากขึ้น โดยมีหลายบริษัทหันมาให้บริการ เช่น เอสซีจี, สยามโกลบอลเฮาส์, เร็นโตคิล อินนี่เซียล, เอฟเอ็น เอท์เล็ด เป็นต้น ทั้งๆ ที่ คร. อย. และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เตือนว่าไม่มีความจำเป็น ทั้งสิ้นเปลืองและอาจเป็นอันตรายต่อคนได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในประเทศไทยยังคงเป็นสองหลัก เป็นผลจากความทุ่มเททำงานอย่างหนักของบุคลากรทางแพทย์ทุก

ประเด็นข่าว

ระดับ ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่มีความเข้มข้น แข็งแกร่งมากที่สุด ที่ทำให้สถานการณ์ในไทยไม่เข้าสู่จุดวิกฤติ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะวางใจได้ เหมือนกับที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เน้นย้ำทุกครั้งว่าไม่ประมาท พร้อมเตือนว่าวันนี้ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ トラบใดที่รอบบ้านเราในต่างประเทศยังมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เติลินิวส์

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน บางพื้นที่ฝนตก มีน้ำขังในภาชนะ เศษวัสดุ งานรองต้นไม้ ขยะ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจมีไข่ยุงลายแหว่งติดอยู่ จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เสี่ยงแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในปีนี้แม้จะมีผู้ป่วยน้อยกว่าปี 2562 แต่ยังคงสูงกว่าปี 2560 และ 2561 และมีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 224 อำเภอ ใน 60 จังหวัด กลุ่มเสี่ยงเป็นเด็กวัยเรียน 5-14 ปี แต่กลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็นวัยผู้ใหญ่อายุ 35 ปีขึ้นไป จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสช่วงอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคู่ไปด้วยโดยทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

